

Trung Quốc chất lượng cao hoàn toàn cường độ kỹ thuật rõ ràng rõ ràng 10 mm 12 mm cho ngoài trời Padel Court Set Set



Là nhà máy chế biến kính tòa nhà tùy chỉnh hàng đầu tại Trung Quốc từ năm 1993. Trong vài năm, chúng tôi đã sản xuất các tòa án Padel và kinh nghiệm độc đáo đó khiến chúng tôi trở thành ứng cử viên lý tưởng trong lĩnh vực này, mỗi tuần xuất khẩu 900 chiếc kính để xây dựng 50 [Tòa án Padel](#) đến Ý, Tây Ban Nha, Argentina, v.v.

Đối với Padel Court Glass, điều quan trọng nhất là chất lượng, vì lý do đó, chúng tôi sử dụng vật liệu chất lượng tốt nhất để sản xuất một tòa án. Chúng tôi muốn có được không chỉ là sự chắc chắn và an toàn, mà còn là khả năng chống xói mòn, tác động và gió giật.

Thông thường khách hàng của chúng tôi chọn kính cường lực rõ ràng 10/12 mm cho các tòa án Padel, nếu ai đó cần an toàn hơn và mạnh hơn sẽ thích thích nhất 13,52mm được điều trị rõ ràng [Kính nhiều lớp](#) để làm kính sân Padel. Chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu khác nhau của bạn.

Kính cường lực chất lượng cao cho Tòa án Padel của bạn như thế nào?

1-Kính cường lực của chúng tôi siêu phẳng với bề mặt mịn, không có bong bóng, không có lỗi. Với chứng nhận CE châu Âu, cho kính từ các nhà cung cấp khác, có thể sẽ bị cong;

2-Kính cường lực của chúng tôi là 100% được căn hộ đầy đủ, không giống như một số nhà cung cấp, làm điều đó một phần để tiết kiệm thời gian nóng và chi phí điện, ở đây đính kèm các bức ảnh để cho bạn thấy sự khác biệt;

3-Kính cường lực của chúng tôi được sử dụng các tấm thủy tinh thô chất lượng hàng đầu để xử lý, để đảm bảo tốc độ tự nổ thủy tinh cường độ càng thấp càng tốt, nếu sử dụng các tấm kính thô chất lượng kém, có, chi phí sẽ thấp hơn nhiều, nhưng Tỷ lệ tự nổ cao hơn nhiều, nó sẽ có rủi ro lớn về sự an toàn, chúng tôi sẽ không mang lại những rắc rối cho khách hàng của chúng tôi, vì vậy chúng tôi sẽ không sử dụng kính chất lượng kém chỉ để giảm chi phí;

4-Kính cường lực của chúng tôi có độ truyền dẫn ánh sáng cao, trông rất minh bạch, không giống như kính từ một số nhà cung cấp khác, thủy tinh trong rất tối, sẽ thấy nhiều khác với kính châu Âu, mà khách hàng châu Âu không hài lòng.



Làm thế nào để kiểm soát kính an toàn cường lực chất lượng cao cho Padel Court Set?

1. Chúng tôi có các bộ phận chất lượng chuyên nghiệp, nhóm QC của chúng tôi nghiêm ngặt về mọi bước chế biến và sau khi sản xuất xong tất cả các loại kính sẽ là 100% kiểm tra đầy đủ một lần nữa trước khi gói hàng.

2. chúng tôi có thể làm cho khả năng chịu đựng rất nhỏ giữa $\pm 1\text{mm}$. Để đảm bảo chất lượng cao của chúng tôi, và tốc độ tự nổ thủy tinh chất lượng cao của chúng tôi thấp hơn 0,2%, nhưng các công ty chung khác là khoảng 0,3%.

3. Tất cả kính được đóng gói trong các thùng gỗ dán xuất khẩu mạnh mẽ với nút chai mềm và bên ngoài bằng màng nhựa để bảo vệ để tránh bất kỳ bị vỡ trong quá trình vận chuyển.



Chúng tôi là dịch vụ hoàn chỉnh một cửa chuyên nghiệp, không chỉ cung cấp kính cường lực chất lượng cao cho các tòa án Padel, mà còn cung cấp các tòa án Padel hoàn chỉnh bao gồm khung thép mạ kẽm, cổ, đèn LED. Hoặc nếu bạn chỉ cần kính cường lực và phụ kiện liên quan như miếng đệm, bảng nhân viên, v.v. Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào như vậy có thể thảo luận nhiều hơn, cảm ơn.



Nếu bạn cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào.